

**Tấm gương học sinh tiêu biểu: Học sinh Phạm Thùy Dương- lớp trưởng lớp 6A7 Trường THCS Lê Quý Đôn.**

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều biết ba yếu tố để tạo nên con người toàn diện cả đức- trí- thể- mỹ đó chính là có thầy hiền trí, tử sách tinh hoa và người bạn tốt. Quả đúng như vậy, bạn bè có ảnh hưởng rất lớn đến mỗi người, đặc biệt là trong học tập. Có những người bạn đã trở thành tấm gương tốt trong học tập để các bạn noi theo. Người mà em muốn nói đến tên là bạn Phạm Thùy Dương- lớp trưởng lớp 6A7 Trường THCS Lê Quý Đôn.



Ấn tượng ban đầu của chúng em về Thùy Dương rất tốt. Đó là một cô bạn xinh xắn và hiền lành. Dáng người khá nhỏ nhắn. Khuôn mặt tròn cùng với mái tóc đen

dài lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt to tròn và đen láy. Chiếc miệng nhỏ luôn cười rạng rỡ. Dương không bao giờ tỏ vẻ kiêu căng mà ngược lại lúc nào bạn ấy cũng hoà đồng với mọi người. Dương còn tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp và luôn được thầy cô yêu quý.

Sau một thời gian học tập, chúng em dần làm quen được với các bạn trong lớp. Thùy Dương là một lớp trưởng gương mẫu. Bạn luôn làm bài, học bài chăm chỉ. Trong giờ học, bạn hăng hái giơ tay phát biểu. Bạn cũng thực hiện tốt những nhiệm vụ mà cô giáo chủ nhiệm giao cho. Bạn ấy cũng không ngại chia sẻ hay giảng lại bài cho các bạn. Bài làm hay thi của bạn ấy luôn đạt điểm 9 với điểm 10.

Trên lớp, bạn ấy còn hay trực nhật phụ các bạn để lớp không nhắc nhở. Là một học sinh giỏi và có phẩm chất đạo đức tốt nên bạn được các thầy cô giáo và bạn bè trong trường quý mến. Dương là một học sinh không chỉ giỏi mà còn rất ham học và có tinh thần vượt khó. Hàng ngày bạn đi học và về bằng xe buýt, thế mà chưa bao giờ bạn đi học muộn. Ở nhà, bạn còn giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức. Năm học đầu tiên của lớp 6 ở ngôi trường THCS Lê Quý Đôn bạn đã đạt học sinh xuất sắc với điểm trung bình môn cao nhất lớp. Tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên không ngừng của Dương thật đáng khâm phục. Đó là tấm gương sáng để cho các bạn học sinh noi theo..

Em rất tự hào vì có một người bạn thân như Dương. Em thấy mình còn phải học hỏi thêm nhiều điều ở Dương. Vì thế, em sẽ cố gắng phấn đấu để được như Dương, luôn có trong mắt của thầy cô và các bạn, để được trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, chủ nhân tương lai của đất nước.

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**